

ข่าวเลขที่ 40

5 มีนาคม 2561

กรมการค้าภายในออกมาตรการคุมเข้มกำกับดูแลกระเทียมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้ออกประกาศกำหนดให้กระเทียมเป็นสินค้าควบคุมเพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายกระเทียมได้ราคาและให้ระบบตลาดกระเทียมภายในประเทศมีเสถียรภาพ กกร. จึงได้ออกประกาศกำหนดมาตรการให้ราคานำเข้า การครอบครองกระเทียมตั้งแต่ 2,000 กก.ขึ้นไป แจ่งปริมาณสถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าและการขนย้าย 52 จังหวัดที่กำหนดต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 ดังนี้ ผู้นำเข้า ให้ผู้นำเข้าแจ้งชื่อทางการค้า (ตรา) ชนิด ขนาด เกรด ปริมาณการนำเข้า ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ หรือผู้รับภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นำเข้า ผู้ครอบครอง กำหนดให้ผู้ครอบครองกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้แจ้งชื่อทางการค้า(ตรา) ชนิด ขนาด เกรด ปริมาณที่มีอยู่ ปริมาณที่ได้มา ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ชื่อและที่อยู่ผู้ซื้อ หรือผู้รับ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ขนย้าย ห้ามมิให้ขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณตั้งแต่ 400 กิโลกรัม เข้าหรือออกจากจังหวัด 52 จังหวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย หรือประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งประธาน กจร. มอบหมาย หรือพาณิชย์จังหวัด และการแจ้งปริมาณ ถ้ามีภูมิลำเนาใน กทม. นนทบุรี แจ่งที่สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ส่วนจังหวัดอื่นๆแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในท้องที่นั้น สำหรับการขออนุญาตขนย้ายใน กทม. ให้ยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน ส่วนในจังหวัดอื่นๆให้ยื่นคำขออนุญาตที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในท้องที่ที่ทำการขนย้ายเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดนั้นๆ

ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงมีมาตรการในการตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทาง ต้นทางได้มีการตรวจสอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการและตั้งด่านตรวจสอบด้านการลักลอบนำเข้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีการขนย้าย ปลายทาง แจ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งเป็นปลายทาง การขนย้าย เพื่อตรวจสอบปริมาณ สถานที่เก็บของผู้ประกอบการกระเทียม รวมทั้งขอความร่วมมือกรมศุลกากร ให้มีความเข้มงวดในเรื่องสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศและพิจารณากำหนดพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อแสดงประเภท ชนิดของกระเทียมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น กระเทียมและกลีบ กระเทียมหัว เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณการนำเข้า และกรมการค้าภายในจะได้ดำเนินการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หากตรวจพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยไม่แจ้งการขนย้ายโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนไม่แจ้งปริมาณโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน วันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ่ง